

Số: /BC-UBND

Tân Chính, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân thuộc thẩm quyền của phường trước kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đề nghị của Văn phòng UBND quận Thanh Khê tại Công văn số 807/VP-TH ngày 30/11/2023 về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến của Nhân dân tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trước kỳ họp giữa năm 2023; Ủy ban nhân dân phường Tân Chính báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị tại Hội nghị đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường cụ thể như sau:

STT	Nội dung kiến nghị, phản ánh	Tình trạng giải quyết	
		Đã giải quyết xong	Đang giải quyết
I	Về trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường		
1	Tình trạng đậu đỗ xe, để xe lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở giao thông và cho người đi bộ tại tuyến đường Ông Ích Khiêm, Đào Duy Từ, Hải Phòng. Đề nghị UBND phường có giải pháp.	UBND phường đã chỉ đạo Tổ KTQT phối hợp với lực lượng công an phường có kế hoạch ra quân lập lại TTĐT, TTVH, thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp để xe dưới lòng đường ảnh hưởng đến giao thông tại các tuyến đường thuộc địa bàn phường, trong đó lưu ý tuyến đường Lê Ngô Cát, Đào Duy Từ. Qua đó, đã xử lý 05 trường hợp vi phạm, trong thời gian đến UBND phường sẽ tiếp tục triển khai ra quân xử lý các trường hợp vi phạm TTĐT, TTVH.	
2	Tình trạng các hộ nuôi chó thả rong, phóng uế bừa bãi trong các kiệt hẻm gây mất vệ sinh môi trường, đề nghị cần có biện pháp xử lý triệt để.	Để giải quyết tình trạng trên và thực hiện chỉ đạo của UBND quận tại Kế hoạch số 2009/UBND-PKT về việc thành lập Tổ bắt	

		<p>chó thả rong và động vật mắc bệnh Đại, có dấu hiệu mắc bệnh Đại trên địa bàn quận Thanh Khê, vừa qua, UBND phường cũng đã ban hành Kế hoạch số 567/KH-UBND và Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 về việc thành lập Tổ bắt chó thả rong và động vật mắc bệnh Đại, có dấu hiệu mắc bệnh Đại trên địa bàn phường Tân Chính; Công văn số 568/UBND-VP về việc tổ chức tuyên truyền cho chủ vật nuôi ký cam kết thực hiện các quy định về việc quản lý chó, mèo nuôi. Trong thời gian đến UBND phường sẽ tổ chức ra mắt Tổ công tác và triển khai việc ra quân xử lý các trường hợp vi phạm. Đề nghị các khu dân cư tuyên truyền vận động nhân dân biết và chấp hành.</p>	
3	<p>Hiện nay, Công ty Âm thực Trần tại số 300 Hải Phòng không hoạt động kinh doanh, phía trước có khoảng đất trống đã trở thành nơi tập kết rác của người dân, là nơi phóng uế của một số người đi đường làm mất cảnh quan, gây mất vệ sinh môi trường. Kính đề nghị có biện pháp xử lý.</p>	<p>UBND phường đã có Công văn số 283/UBND-ĐCXD gửi Công ty TNHH MTV Âm thực Trần về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà đất số 300 Hải Phòng. Qua đó, Công ty đã thực hiện việc rào chắn lại khuôn viên khu đất trong ngày 09/6/2023.</p>	
II	<p>Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông</p>		
	<p>Hiện nay, hệ thống camera tại các kiệt hẻm bị hư hỏng nhiều. Đề nghị UBND phường có chỉ đạo kiểm tra, sửa chữa nhằm</p>		<p>UBND phường đã chỉ đạo Công an</p>

	<p>phục vụ theo dõi công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư khi cần thiết, nhất là tại các khu vực giáp ranh với các phường Tam Thuận, Chính Gián.</p>	<p>phường kiểm tra khảo sát, sửa chữa các camera bị mất nguồn điện hoặc mất tín hiệu đường truyền. Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số camera do được lắp đặt đã lâu nên hiện nay thiết bị, linh kiện để sửa chữa, thay thế không có do đó chưa thực hiện được. Trong thời gian đến, UBND phường sẽ chỉ đạo công an phường phối hợp cùng các khu dân cư khảo sát và vận động để thay thế, lắp mới những camera đã</p>
--	--	--

			hư hỏng nhằm phục vụ theo dõi công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư khi cần thiết.
III	Về việc gắn biển số nhà		
1	Hiện nay, việc gắn biển số nhà bị trùng (300 Hải Phòng) gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khi cần liên hệ với địa chỉ nhà. Đề nghị UBND phường quan tâm điều chỉnh phù hợp	Việc cấp biển số nhà thuộc thẩm quyền của UBND quận. Tuy nhiên, qua ý kiến phản ánh UBND phường đã khảo sát thực tế, kết quả có 2 nhà đất mang số 300 Hải Phòng nằm cạnh nhau. Qua làm việc cả hai chủ hộ trên đều cho biết 02 số nhà này đã tồn tại từ lâu và hiện nay đều chưa có nhu cầu thay đổi địa chỉ. Cả 2 chủ hộ đều có ý kiến cho rằng việc trùng địa chỉ nhà không làm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của gia đình. Đồng thời UBND phường đã hướng dẫn các hộ dân liên hệ cơ quan chức năng để điều chỉnh khi có nhu cầu.	

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND thành phố;
- UBND quận Thanh Khê;
- Đảng ủy phường;
- Mặt trận và các đoàn thể;
- Cấp ủy chi bộ;
- Ban CTMT;
- BDH Tổ dân phố;
- Lưu: VT, VPTK

CHỦ TỊCH**Lê Hồng Nam**